

## **ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

**ThS. Hồ Văn Minh**

*Phó Trưởng phòng NCKH – TT – TL*

**T**rường Chính trị Nguyễn Chí Thanh - Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, trong 23 năm trường vinh dự mang tên Đại tướng, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà trường liên tục đạt được kết quả đáng tự hào trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cả về chất lượng và số lượng. Trong sự trưởng thành và lớn mạnh của Nhà trường, tổ chức Công đoàn trường thực sự là nhân tố quan trọng cùng chuyên môn góp phần tạo nên những thành tích đó.

Công đoàn trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh gồm 7 tổ công đoàn gắn với các khoa, phòng của nhà trường với tổng số 60 đoàn viên công đoàn. Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên của Nhà trường là những công đoàn viên có trình độ chuyên môn cao gồm: 1 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 26 thạc sĩ, và hiện đang có 3 đồng chí đang học cao học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên của Nhà trường đoàn kết, giàu nhiệt huyết, ham học hỏi, tận tâm với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của tỉnh. Có thể nói, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của Nhà trường, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Công đoàn nhà trường luôn khẳng định sự phát triển vững chắc ở nhiều lĩnh vực, thể hiện vai trò một tổ chức đoàn thể quan trọng trong nhà trường.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, Công đoàn đã

thực hiện đúng chức năng, theo đúng hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, và liên tục đổi mới hoạt động của mình. Công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt việc thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, bão lụt, hiếu hỷ... tham gia tốt phong trào xây dựng cơ quan văn hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn thực là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho cán bộ, viên chức, người lao động, thực sự là “tổ ấm” cho mỗi đoàn viên. Bên cạnh đó, Công đoàn nhà trường luôn tìm tòi, tích cực đổi mới hình thức hoạt động. Các hoạt động luôn hướng đến việc chăm lo đời sống và lợi ích của các đoàn viên, giúp họ an tâm công tác. Tính dân chủ và tinh thần xây dựng khối đoàn kết trong tập thể nhà trường được phát huy. Nhiều hoạt động bề nổi nhân các sự kiện chính trị trong năm được Công đoàn trường tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác như Hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tốt.

Hoạt động của Công đoàn trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường, Công đoàn nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, hướng các hoạt động của Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống cán bộ, viên chức và nhân viên nhà trường,



*Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tham quan tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam*

xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Từ đó tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả cao trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức với mục tiêu “Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên lao động và sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước”. Kế hoạch hoạt động hàng năm của Công đoàn trường tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ, viên chức và nhân viên nhà trường xây dựng phong trào công nhân viên chức lao động; giúp cho đội ngũ cán bộ, viên chức và đoàn viên công đoàn nhận thức đúng đắn về cơ hội, thách thức, khó khăn trong điều kiện hiện nay để tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển nhà trường; động viên khuyến khích xây dựng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên.

Để hoạt động của Công đoàn trường trong những năm qua thực sự đi vào chất

lượng, trong xây dựng kế hoạch hoạt động Ban chấp hành Công đoàn trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy và phối hợp chặt chẽ với chuyên môn. Với ý thức góp phần cùng với chuyên môn thúc đẩy chất lượng giảng dạy, nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng đã giúp hoạt động Công đoàn ngày càng phù hợp với môi trường giáo dục với những đặc thù riêng của một trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của tỉnh. Công đoàn trường đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường, trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” của Ban nữ công,... các phong trào này luôn gắn với các cuộc vận động lớn của Công đoàn cấp trên “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”,... Công đoàn trường đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn

viên công đoàn.

Công đoàn nhà trường có những hoạt động cụ thể để động viên cán bộ, giảng viên và nhân viên phát huy tinh thần tự chủ trong công việc và học tập tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của tỉnh. Trong quá trình tổ chức triển khai công việc hàng tháng, hàng quý công đoàn đều chú ý kết hợp chặt chẽ với chuyên môn xây dựng nề nếp, môi trường văn hóa theo đúng tinh thần của Chỉ thị 51/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế *“về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”*.

Có thể nói, với sự đổi mới trong hoạt động của mình, Công đoàn đã góp phần vào thành tích của nhà trường, Liên tục trong các năm gần đây Công đoàn trường đã được Công đoàn viên chức Tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức Việt Nam tặng nhiều bằng khen *“Công đoàn vững mạnh xuất sắc”*. Thành tích này góp phần vào thành tích chung của nhà trường, Đảng bộ Nhà trường đạt danh hiệu *“trong sạch vững mạnh”* 22 năm liên tục; nhiều năm liên được UBND tỉnh tặng bằng khen *“đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”*, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) Tặng cờ thi đua và bằng khen *“Đơn vị xuất sắc trong đào tạo cán bộ công chức”*, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước tặng thưởng *“Huân chương Lao động Hạng Nhì”*.

Những kết quả trên có được là do sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và công sức trí tuệ của cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường, trong đó có vai trò của tổ chức Công đoàn trường.

Từ hoạt động của Công đoàn trường trong những năm qua, chúng tôi rút ra một số vấn đề sau:

- Trong sự đổi mới hoạt động của mình, Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường, sự tạo điều kiện giúp đỡ của Ban giám hiệu và của Công đoàn cấp trên là nhân tố quan trọng hàng đầu trong thành công của các hoạt động công đoàn.

- Hoạt động Công đoàn đã luôn bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của nhà trường luôn phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, phù hợp, tổ chức đăng ký thi đua từ đầu năm đến các phong trào thi đua cao điểm, có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Công đoàn trường đã thường xuyên đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động với nhiều hình thức phong phú có màu sắc riêng, ngày càng đáp ứng nhu cầu tinh thần của tập thể đoàn viên công đoàn trường.

- Công đoàn trường cũng đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, từ Ban Chấp hành đến các tổ công đoàn; sau Đại hội công đoàn trường, tiến hành phân công, phân nhiệm cụ thể với các kế hoạch cụ thể của từng thành viên. Việc kiện toàn các tổ trưởng công đoàn cũng được chú trọng. Cán bộ công đoàn trường và tổ trưởng công đoàn hiện nay đều có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có phương pháp hoạt động công đoàn, nhưng trên hết tất cả đều có nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao với công việc, được đoàn viên công đoàn trong trường tín nhiệm.

Bước vào thời kỳ 2015 – 2020, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường khóa IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với phương châm *“Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức đoàn*